



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
(ปริญญาโท) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑๔ ราย ดังเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่สำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้ากำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าที่จะบรรจุไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้นั้นจึง
ไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๒.๕ ในกรณีที่มีส่วนราชการอื่นขออนุมัติคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ หากส่วนราชการนั้นได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะตัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือ
คุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
 เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
 แนนท้ายประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๑	๑๐๓๗	นาย	พร้อมพงษ์	พึงโพธิ์มิน
๒	๑๐๓๙	นาย	นริสร	ขนิษฐบุตร
๓	๑๐๔๒	นางสาว	รุ่งทิพย์	ว่องไวกลยุทธ
๔	๑๐๐๔	นางสาว	ปัทมะ	จันทระประสิทธิ์
๕	๑๐๖๐	นาย	วัชรจักร	สุทธายน
๖	๑๐๑๗	นาย	จิรภัทร	สุคันธมาลา
๗	๑๐๐๒	นาง	เจนจิรา	เทริน
๘	๑๐๕๙	นางสาว	พรปวีณ์	รัสมิ์
๙	๑๐๓๔	นาย	สิรภพ	เจริญวงษ์
๑๐	๑๐๕๘	นางสาว	เกวลิน	ใจเย็น
๑๑	๑๐๒๐	นางสาว	สุดารัตน์	บุษบงค์
๑๒	๑๐๐๘	นาย	วรพล	ลากุล
๑๓	๑๐๑๔	นาย	ธัชพล	อุตราภรณ์
๑๔	๑๐๔๐	นาย	เอกพล	เรียนเขมะนิยม

1/1/2023

กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
ลำดับที่ ๑ - ๑๐

วันรายงานตัว วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เลขานุการกรม ชั้น ๑๓ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า *(กรณีไม่มีมารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิการเข้ารับราชการ)* ทั้งนี้ ก่อนวันรายงานตัว ขอให้ท่านลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
ประวัติของท่านผ่านระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) ได้ที่ <https://seis.ocsc.go.th> (ขั้นตอนตาม
QR CODE ด้านล่าง)

วันบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ (วันที่เริ่มปฏิบัติงาน)

คู่มือลงทะเบียนระบบ SEIS

